

เศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม

:kteco@nongroup.com

‘ทีเอสอี’ติดโซลาร์รูฟ ไฮมโปร-เดอะมอลล์

จ่อควบรวมกิจการโซลาร์
ฟาร์มญี่ปุ่น ก่อนระดมทุน
ตลาดหลักทรัพย์ต้นปี 57

ทีเอสอีผนึก”ไฮมโปร-เดอะมอลล์” เดินหน้าโครงการโซลาร์รูฟท็อป 11 โครงการ กำลังผลิตรวม 11 เมกะวัตต์ มูลค่า 700 ล้านบาท โดยรับภาระการลงทุนทั้งหมด ก่อนแบ่งรายได้ให้พันธมิตรทั้ง 2 ราย โดยมีการทำสัญญาการใช้พื้นที่หลังคาของไฮมโปร และเดอะมอลล์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ตลอดอายุสัญญาโครงการ

นางสาวแคทลีน มาสึโนะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและคณะผู้บริหาร บริษัทไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด หรือทีเอสอี เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรธุรกิจกับบริษัทไฮม โปรดักต์ เซ็นเตอร์ และเดอะมอลล์ กรุ๊ป เพื่อดำเนินโครงการโซลาร์รูฟท็อป โดยใช้พื้นที่หลังคาของไฮมโปร 8 สาขา และเดอะมอลล์ 3 สาขาเป็นเวลารวม 25 ปี กำลังผลิตรวม 11 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุน 700 ล้านบาท โดยจะเร่งดำเนินการเพื่อให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในวันที่ 31ธ.ค.นี้

ส่วนคำขอที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกนั้น จะถูกจัดไว้ในบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หากกระทรวงพลังงานขยายปริมาณการรับซื้อในส่วนของโซลาร์รูฟท็อป เชื่อว่าบริษัทน่าจะผ่านการคัดเลือกทั้งหมด

สำหรับวงเงินที่จะใช้ในการลงทุน 700 ล้านบาท จะเป็นเงินกู้ 70% และส่วนทุน 30% คาดว่าจะสร้างรายได้โครงการละประมาณ 9-10 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งหมดปีละ 110 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6-7 ปี โดยแต่ละโครงการจะจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ feed in tariff ในอัตรา 6.16 บาทต่อหน่วย

“ประเด็นการยื่นขอใบอนุญาต ร.ง.4 ของแต่ละโครงการนั้น เชื่อว่ากระทรวงพลังงานคงหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเร่งรัดให้ยกเว้นการขออนุญาต ร.ง.4 เพื่อไม่ให้กระทบผู้

ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการโซลาร์รูฟท็อป หากการขอใบอนุญาตต่างๆ มีขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลามาก เชื่อว่ากระทรวงพลังงานคงจะขยายระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าออกไป”

นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัทไทย โซลาร์ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทดำเนินโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ฟาร์มเสร็จแล้ว 5 โครงการ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 โครงการ รวมกำลังการผลิต 80 เมกะวัตต์ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปีนี้

สำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งหมด 10 โครงการ มี กลุ่มปตท.ร่วมลงทุน 40% ใช้เงินลงทุนรวม 7,020 ล้านบาท คาดว่าจะสร้างรายได้ปีละประมาณ 1,400 ล้านบาท เป็นโครงการที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จาก thermal เป็น Photovoltaic หรือ PV ก่อนจะทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และได้รับค่าแอดเดออร์ 6.50 บาทต่อหน่วย จากเดิมที่เคยได้รับแอดเดออร์ 8 บาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่น โดยอยู่ระหว่างเจรจาคงรวมกิจการกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม คาดจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ ก่อนเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงต้นปี 2557

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทไฮม โปรดักส์ฯ กล่าวว่า ไฮมโปร มี 35 สาขา และพร้อมเป็นพันธมิตรกับทีเอสอี ในการลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคา เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก หากในอนาคตอัตราค่าไฟฟ้าสูงกว่า 6.16 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาที่ขายให้หน่วยงานการไฟฟ้า ไฮมโปรจะเปลี่ยนมาใช้โครงการที่ผลิตเอง ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

นายชาติตรี พงษ์วิไล ผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมงานระบบ เดอะมอลล์กรุ๊ป กล่าวว่า กลุ่มเดอะมอลล์พร้อมเป็นพันธมิตรกับทีเอสอีเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในทุกสาขา โดยแต่ละโครงการจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายไฟฟ้านลดลงประมาณ 10%